

Biểu mẫu 17

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Chương trình Tiên tiến ngành Kiến trúc

Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế năm học 2022-2023

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo						
		Tiên sĩ	Thạc sĩ	Đại học			Cao đẳng su phạm chính quy	Trung cấp su phạm chính quy
				Chính quy	Liên thông chính quy	Văn bằng 2 chính quy		
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh			Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.				
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được			KIẾN THỨC - Có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng. - Có kiến thức cần thiết về khoa học kỹ thuật, khoa học nhân văn và nghệ thuật đáp ứng yêu cầu của ngành kiến trúc. - Có kiến thức chuyên sâu về sáng tác kiến trúc các loại hình công trình khác nhau				

Handwritten signature

cũng như các lĩnh vực liên quan như quy hoạch, thiết kế đô thị, kiến trúc cảnh quan, nội thất, **hướng tới kiến trúc và đô thị xanh phát triển bền vững.**

- Có hiểu biết cơ bản về công tác lý luận phê bình, bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị...
- Có khả năng sáng tác, thể hiện và triển khai các đồ án thiết kế kiến trúc, tham gia thiết kế quy hoạch, đô thị, nội thất và cảnh quan.
- Có khả năng tiếp cận và xử lý **các vấn đề mới trong tương lai.**

KỸ NĂNG

- Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để xử lý công việc chuyên môn.
- Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả ở **môi trường trong nước và quốc tế**
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với các bên liên quan trong công việc,

			<p>có khả năng nghiên cứu, đề xuất, thể hiện góp ý trong lĩnh vực chuyên môn;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm hiệu quả; - Kỹ năng sử dụng công nghệ tin học phục vụ chuyên môn; <p>NGOẠI NGỮ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kỹ năng tiếng Anh trong chuyên môn. <p>MỨC ĐỘ TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp, trách nhiệm công dân. - Có ý thức nâng cao trình độ nghề nghiệp và xã hội thường xuyên và liên tục. - Có đam mê công việc chuyên môn được đào tạo. - Có sự tự tin để đề xuất, thử nghiệm những ý tưởng mới. 			
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học		<ul style="list-style-type: none"> - Sinh viên được tham gia nhiều workshop, hội thảo chuyên ngành quốc tế cũng như các hoạt động thực 			

P. TI. Đ. KI.

JZ

			<p>hành thực địa rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu và học tập nâng cao của người học;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinh viên luôn được tư vấn, hỗ trợ kịp thời để giải quyết những khó khăn gặp phải, một hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện đã được xây dựng và công bố công khai; - Khối lượng học tập được phân bổ đồng đều giữa các năm giúp người học không bị quá tải ở một một kỳ; - Môi trường tâm lý xã hội tích cực, cảnh quan xung quanh trường ngày thêm đẹp để phát huy sự sáng tạo và sự thoải mái của người học. 				
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện		Chương trình đào tạo Chương trình Tiên Tiến ngành kiến trúc, trình độ đại học, ban hành năm 2022 bởi Trường ĐH KTHN.				
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường		Có thể tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ trong và ngoài nước.				
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp		<ul style="list-style-type: none"> - Có thể làm việc trong môi trường trong và ngoài nước như: - Nhà tư vấn thiết 				

			<p>kế các công trình kiến trúc cũng như tham gia quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, thiết kế nội thất, thiết kế kiến trúc cảnh quan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà quản lý kiến trúc, quy hoạch và xây dựng đô thị tại các cơ quan chuyên môn. - Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu. - Giảng viên tại các cơ sở đào tạo. - Khởi nghiệp liên quan đến lĩnh vực được đào tạo. 			
--	--	--	---	--	--	--

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS.KTS: *Lê Quân*

✍

